

TRƯỜNG THPT LỘC THANH HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2023

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS, Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2023, tiết chào cờ ngày 10/12/2023, trường THPT Lộc Thanh đã tổ chức Sinh hoạt chuyên đề hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2023.

Khởi động tuần học mới trong tiết trời mùa đông se lạnh nhưng không khí tại trường THPT Lộc Thanh lại như một ngọn lửa ấm áp, thấp sáng những năng lượng tích cực cho ngày mới, tuần mới tốt lành.

Tiết chào cờ đầu tuần hôm nay, nhà trường đã tổ chức các hoạt động mang nhiều thông điệp ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh về việc dự phòng, chăm sóc, điều trị căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS.

Tham gia chương trình có sự hiện diện của Bà Vũ Thị Oánh – Trùm trường trạm y tế xã Lộc Thanh

Trong cuộc chiến chống đại dịch HIV/AIDS, công tác tuyên truyền được xem là yếu tố quan trọng, đặc biệt là trong nhà trường. Giáo dục cho học sinh biết cách tự phòng cho mình và cho cộng đồng cũng như tuyên truyền cho mọi người cùng hiểu biết được coi như là một “vắc xin” để phòng ngừa HIV/AIDS một cách hiệu quả. Các em học sinh chính là những tuyên truyền viên cùng nhau tuyên truyền về cách phòng, chống HIV/AIDS.

Sau tiết học, các em đã có thêm những nhận thức sâu sắc về tác hại khôn lường của căn bệnh thế kỉ này đến toàn bộ tiến trình phát triển của nhân loại, đến sự phát triển lành mạnh của giống nòi, đồng thời thấy được trách nhiệm của từng cá nhân, cộng đồng và xã hội trong đó. Đây cũng là dịp để các em học sinh cảm thông, chia sẻ, xoá bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử với người không may bị nhiễm HIV hay bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

BAN TRUYỀN THÔNG

Sau đây là một số hình ảnh





Bà Vũ Thị Oánh – Trạng trưởng trạm y tế xã Lộc Thanh tuyên truyền về cách phòng, chống HIV/AIDS.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LỘC THANH

HƯỞNG ỨNG

**THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS
VÀ NGÀY QUỐC TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH (27/12)
NĂM 2023**

Bảo ... ngày 11 tháng 12 năm 2023



Cô Trần Thị Bình - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen Tiết mục văn nghệ chào mừng 20/11 ấn tượng nhất cho đại diện Câu lạc bộ nhảy